

*
Số 348-BC/HU

BÁO CÁO

**Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU
ngày 06/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy**

Thực hiện Công văn số 798-CV/BNCTU ngày 01/02/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 06/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Huyện ủy Gò Công Tây báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong những năm qua công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tập trung triển khai thực hiện đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công. Trên các lĩnh vực tham nhũng, lãng phí đã được kiểm chế, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị

Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước là nhân tố quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện luôn coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai đến tất cả các chi đảng bộ trên địa bàn huyện, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các văn bản liên quan như: Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kế hoạch 87/KH-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động